



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๔ กันยายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	เกาหลีใต้แก้ไขกฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมในสถานศึกษา		

คณะกรรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกฎหมายคิมยงรัน โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษา ทั้งในเรื่องกระบวนการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ที่จำเป็นต้องมีความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงมาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนรวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าข่ายกระทำผิด จำนวน ๑๔ ประการ ได้แก่ กระบวนการขึ้นต่อนักศึกษาฝึกงาน การมอบทุนการศึกษา การพิจารณาสอบวิทยานิพนธ์ การสำเร็จการศึกษา การศึกษาวิจัย รวมถึงการลงโทษ และการดูแลผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้คุมักโทษที่จะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และการสอบวิทยานิพนธ์ให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส และมีความยุติธรรมให้สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่ผู้พบเห็นด้วยการมอบเป็นรางวัล รวมถึงมาตรการปกป้องคุ้มครองสำหรับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำผิดให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด รวมถึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://view.asiae.co.kr/article/2020090810485003316 https://www.news1.kr/articles/?4051763
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๖/๖๓
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	